



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๗๔๐

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๔ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เริ่มก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ สะแกงาม พร้อมเข้าอยู่ปี ๖๕	แนวหน้า, ไทยรัฐ, naewna, thairath	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า สำนักงานโยธา (สนย.) ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา ปัจจุบันปรับพื้นที่เสร็จแล้ว โดยได้จัดสรรงบประมาณ ๕๐ ล้านบาทในการก่อสร้างอาคารบ้านพัก นอกจากนี้ กทม.ยังเปิดรับบริจาคทุนในการร่วมก่อสร้างบ้านพัก ๒ แบบ ราคา ๒,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง กทม.ยินดีรับบริจาคทั้งเงินทุน หรือจะจัดหาบริษัทก่อสร้างเองตามแบบที่ กทม.กำหนด</p> <p>- ขณะนี้ สนย.อยู่ระหว่างงานถมดิน รวมถึงงานชุดสระน้ำ ๒ สระ คาดจะเตรียมความพร้อมสภาพพื้นที่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายในเดือน เม.ย.นี้ และเริ่มก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้สูงอายุในเฟสที่ ๑ ซึ่งจะรองรับผู้สูงอายุได้ ๖๔ คน โดยจะปรับภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร เพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราวก่อสร้างบ้านพัก ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ชุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี ๖๕</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา รวมทั้งเชิญชวนร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพัก</p>
๒	ผว.กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิดกว่า ๑๓๐,๐๐๐ หลังคาเรือน พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน	soundhitalk	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯอัศวิน” ระบุจากการลงพื้นที่ชุมชนพบปะประชาชนประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ หลังคาเรือนด้วยตนเอง ตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในนั้นก็มีชุมชนสุททาวาส เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยหลายครัวเรือนพื้นที่เป็นเป็นชอยแควบๆ มีบ้านปลูกติดกันทั้งสองฝั่ง และจากการรับฟังปัญหาจากประชาชนในชุมชนรวมทั้งผู้สูงอายุพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ กทม. จึงได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นที่รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของข้าวสาร/อาหารแห้งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
					ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๓	กทม.แจ้งเตือนประชาชนรับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เข็มที่ ๒ ตามกำหนด	matichon, innnews, today.line.me, twitter.com/Matichon Online	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กทม. กล่าวหลังการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ว่า ที่ประชุมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกของบริษัทซิโนแวค ทราบข้อกำหนดการรับวัคซีนเข็มที่ ๒ ที่ต้องรับวัคซีนห่างจากการรับวัคซีนเข็มแรกภายในระยะเวลา ๒ - ๔ สัปดาห์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเต็มประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่ง กทม.ได้กำหนดนัดผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกให้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ หลังจากรับวัคซีนเข็มแรก ๓ สัปดาห์ สำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกของบริษัท แอสตราเซนเนกา จะต้องรับวัคซีนเข็มที่ ๒ ห่างจากการรับวัคซีนเข็มแรกภายในระยะเวลา ๖ - ๑๒ สัปดาห์ ซึ่ง กทม.กำหนดรับวัคซีนเข็มที่ ๒ ห่างจากการรับวัคซีนเข็มแรก ๘ สัปดาห์ หากผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกไม่สะดวกหรือไม่สามารถไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ได้ตามกำหนดนัด สามารถขอลื่อนการรับวัคซีนเข็มที่ ๒ ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๑ สัปดาห์หลังครบกำหนดนัดรับวัคซีนเข็มที่ ๒ โดยขอให้ปรึกษาและเลื่อนนัดหมายกับสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ - แจ้งเตือนประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ ให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ ๒ ตามกำหนด	- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ และแนะนำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปรับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ตามวันเวลาที่กำหนด
๔	เปิดแผนให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ระยะที่ ๒	matichon, innnews, today.line.me, twitter.com/Matichon Online	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กทม. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ระยะที่ ๑ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๓ มี.ค.๖๔ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ๗๔,๐๓๘ โดส มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ๗๐,๖๒๒ คน ผู้ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ๓,๔๑๖ คน โดยแยกเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ๔๒,๙๐๓ คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ ๗,๗๐๒ คน ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (ได้รับวัคซีนฯ ของแอสตราเซนเนกา) ๔,๗๙๒ คน บุคคลที่มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรคในพื้นที่ ๖ เขตเสี่ยงติด จ.สมุทรสาคร ๔,๖๘๒ คน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ๑๓,๙๕๙ คน - นอกจากนี้ กทม.ได้จัดเตรียมแผนและแนวทางการให้บริการวัคซีนซิโนแวคที่จะได้รับในเดือน เม.ย.๖๔ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส ดังนี้ (๑) วัคซีน ๖๖,๐๐๐ โดส สำหรับใช้เข็มที่ ๒ ของผู้ที่ได้รับวัคซีนในเดือน มี.ค.๖๔ โดยกำหนดให้บริการ	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในระยะที่ ๒ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ ๒ พร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้ารับบริการแก่ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เม.ย.๖๔ (๒) วัคซีน ๑๐,๐๐๐ โดส สำหรับให้บริการหน่วยเชิงรุกแก่ผู้ค้าคนไทยในตลาด ๔ เขตฝั่งตะวันตกที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตหนองแขม และเขตบางบอน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๕๐ เขต และฝ่ายพัฒนาสังคม ๖ เขตเสี่ยงติด จ.สมุทรสาคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค รวม ๕,๐๐๐ คน (๓) วัคซีน ๒๔,๐๐๐ โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ ทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ รวม ๑๒,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ได้เห็นขอขยายกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนแอสตราเซนเนกา สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ที่มีอายุมากกว่า ๕๙ ปี ๑๐ เดือน โดยหากประชาชนในพื้นที่ ๖ เขตฝั่งตะวันตก มีผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีนจำนวนน้อย จะขยายไปยังผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ที่มีอายุมากกว่า ๕๙ ปี ๑๐ เดือน ในพื้นที่เขตอื่นๆ ด้วย</p>		
๕	<p>กทม.ชวนใส่เสื้อลายดอกเที่ยวคลองโอ่งอ่าง สกรรณต์ ๙-๑๔ เม.ย.นี้ ชม ชิม ช้อป ของดีชุมชน ๕๐ เขต</p>	<p>bangkokbiznews, matichon, brighttv, thebangkokinsight, fm๙๑bkk, onbnews, nationthailand, twitter.com/fm๙๑traffipro, facebook.com/MatichonOnline</p>	<p>- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. มีนโยบายส่งเสริมของดี ๕๐ เขต มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพฯ ๕๐ เขต ภายใต้กิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. สำหรับของดีกรุงเทพฯ ๕๐ เขตที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในชุมชนและมีคุณภาพกว่า ๕๐ ร้าน โดยออกร้านแบ่งตามกลุ่มเขตหมุนเวียนกันจำหน่าย ประกอบด้วย วันที่ ๙-๑๐ เม.ย. ๖๔ กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ อาทิ น้ำพริกแปรรูปเห็ดจากเขตภาษีเจริญ เครื่องประดับจากเขตราษฎร์บูรณะ และเขตจอมทอง รองเท้าหนังจากเขตบางขุนเทียน วันที่ ๑๑-๑๒ เม.ย.๖๔ กลุ่มกรุงเทพเหนือและกลุ่มกรุงเทพกลาง อาทิ ไข่เค็มสมุนไพรใบเตยจากเขตสัมพันธวงศ์ ผ้าเงิน-ผ้าทองจากเขตลาดพร้าว ข้าวตั้งเมี่ยงลาวจากเขตพระนคร และวันที่ ๑๓-๑๔ เม.ย. ๖๔ กลุ่มกรุงเทพตะวันออกและกลุ่มกรุงเทพใต้ อาทิ ตุ้มและกล่องไม้โบราณจากเขตสวนหลวง แก้วเซรามิค และของตกแต่งบ้านจากเขตคันนายาว เกลือสปลาจากเขตยานนาวา จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมเสื้อลายดอกเที่ยวคลองโอ่งอ่าง สวีตส์ปีใหม่แบบวิถีไทย ๆ ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพฯ ๕๐ เขต</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน - จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเที่ยวชมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ เม.ย.นี้</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด		
๖	เปิดเมืองปลอดภัยระดับมาตรฐาน ๑๐ เมืองไม่ซ์ซีตี้	กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, thebangkokinsight, innnews, banmuang, Chiangmainews, matichon, Siamrath, thailandplus, matichon, tnnthailand, thaipost, hooninside, dailynews	- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รบ.กทม. กล่าวว่า กทม.และภาคีเครือข่ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไม่ซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน” โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน กลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวในเมืองอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน และฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ จะเร่งยกระดับมาตรฐานระบบบริการและสถานประกอบการต่าง ๆ ใน ๑๐ เมืองไม่ซ์ซีตี้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดงาน ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา จ.พิษณุโลก จ.ภูเก็ต จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี จ.อุดรธานี และเมืองพัทยา	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไม่ซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน” - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อน “โครงการเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไม่ซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ
๗	กทม.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมทรัพย์สิน	thailandplus, twitter.com/pr_bangkok	- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รบ.กทม. กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สินว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานทรัพย์สิน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการคลังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ รวมถึง กทม.จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ โดยมีทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงิน และต้องนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงการคลัง ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สินมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมซักซ้อมความเข้าใจให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง อันจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมทรัพย์สินทางทะเบียนและจัดทำรายงานทรัพย์สินประจำปี	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรของ กทม. ในด้านต่าง ๆ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๘	กรุงเทพมหานคร เปิดตัว แอนิเมชัน “มิสเตอร์เคที” ให้ความรู้ กำจัดขยะ รูปแบบใหม่	matichon	- นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (TK) กล่าวว่า ตามที่ กทม. ได้จ้าง KT ดำเนินโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานขนาด ๘๐๐ ตัน/วัน ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการด้วยกระบวนการเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical-Biological-Treatment : MBT) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการกำจัดขยะที่นำมาใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ ประชาชนอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้จัดทำวิดีโอแอนิเมชัน เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นผ่านเพจเฟซบุ๊ก บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และยูทูป https://youtu.be/fSwM&RYppGY เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และนักศึกษาที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สามารถเข้าใจการบริหารจัดการขยะของ กทม. ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่ม ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม.	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ กทม. ที่มีการนำเทคโนโลยี และระบบการกำจัดขยะรูปแบบใหม่มาใช้ให้ประชาชนได้ทราบ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์